

HỘI LHPN HUYỆN TIẾN HẢI

Góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp



Đường giao thông trên địa bàn huyện Tiến Hải thông thoáng, sạch đẹp.

Thời gian qua, để góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) xanh, sạch, đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiến Hải đã tích cực tuyên

truyền đến hội viên, nhân dân thực hiện tốt các phong trào bảo vệ môi trường đồng thời xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, xã Tây Giang chú trọng công tác bảo vệ môi trường như: xây dựng tuyến đường hoa, hệ thống cấp thoát nước sinh

hoạt; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, sản xuất công nghiệp được tăng cường kiểm tra, quản lý... Bà Tô Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Để góp phần xây dựng NTM nâng cao, Hội đã chỉ đạo chi hội phụ nữ 5 thôn ra quân trồng cây xanh, bồn hoa tại đường giao thông đồng thời phát động hội viên sống ven các tuyến đường bảo vệ cây xanh. Ngoài ra, Hội còn tích cực tham gia xây dựng mô hình "Phụ nữ giảm thiểu sử dụng túi nilon"; xây dựng câu lạc bộ "Gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần quan trọng hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao.

Cũng như Hội LHPN xã Tây Giang, những năm qua, Hội LHPN xã Vũ Lăng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên hưởng ứng việc thu gom,

phân loại rác thải nhằm tạo môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Song song với tuyên truyền, Hội còn thành lập, duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường như: thu gom rác thải, tuyến đường hoa, chăn nuôi thân thiện với môi trường... Các hộ hội viên đã chủ động giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, trồng hoa, cây cảnh, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đến nay, Hội đã đảm nhận trồng, chăm sóc 3.200m² đường hoa; ngày 24 hàng tháng tổ chức cho hội viên vệ sinh các tuyến đường thôn do Hội đảm nhiệm. Các gia trại chăn nuôi của hội viên làm chủ đã xây dựng bể biogas, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe.

Môi trường là tiêu chí khó trong xây dựng NTM, nhận thức rõ điều đó, Hội LHPN huyện Tiến Hải đã và đang tiếp tục phát động phong trào mỗi hội viên có những việc làm thiết thực vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Để chung tay hành động vì môi trường, các chi hội đã cùng nhau ký kết và tuyên truyền tới cán bộ, hội viên chấp hành tốt việc bảo vệ môi trường; vận động gia đình và cộng đồng hạn chế sử dụng túi nilon, chủ động phân loại, xử lý rác thải tại hộ, sử dụng các sản phẩm

thân thiện với môi trường. Thời gian qua, Hội LHPN huyện đã hoàn thành tốt chỉ tiêu xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đạt 92%, tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ. Các cơ sở hội đảng ký xây dựng 82 mô hình dân vận khéo, 403 công trình, phần việc xây dựng NTM, đô thị văn minh... Ngoài ra còn xây dựng được 135 mô hình phân loại rác thải tại hộ. Đặc biệt, thực hiện phong trào đường hoa phụ nữ, hội viên, phụ nữ trong huyện đã trồng được 152 bồn hoa tại các tuyến đường với tổng chiều dài trên 20km. Hội LHPN huyện tiếp tục duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng, gần 175 biển đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Điển hình là Hội LHPN các xã Vũ Lăng, Đông Trà, Đông Minh, Nam Cường, Bắc Hải...

Công tác truyền truyền, vận động của Hội LHPN huyện Tiến Hải những năm qua đã tác động đến ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi người dân, đặc biệt là cán bộ, hội viên, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng, góp phần để Tiến Hải thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019.

MẠNH THẮNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đơn vị và lãnh đạo hai huyện Tiến Hải, Thái Thụy. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Tang Tat Kwong, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp và các cộng sự.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi với nhà đầu tư dự án VSIP Hải Phòng tìm hiểu về kinh nghiệm công tác giải phóng mặt bằng; công tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý công nhân hoạt động trong khu công nghiệp; hoạt động đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo vệ môi trường; dịch vụ cấp, thoát nước trong khu công nghiệp; chính sách an sinh xã hội...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, Thái Bình đang đẩy nhanh triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và đã có nhiều nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước đăng ký nghiên cứu đầu tư. Quan điểm của tỉnh sẽ ưu tiên cho các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực và kinh nghiệm đầu tư, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị, những dự án sản xuất sử dụng công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường. Thái Bình luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi nhất trên cơ sở đúng quy định của pháp luật để các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Sembcorp đến nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh nói chung, Khu kinh tế Thái Bình nói riêng trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi tham quan khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị VSIP Hải Phòng. Đây là dự án hợp tác giữa VSIP Group - liên kết góp vốn giữa Becamex IDC (Bình Dương) và Sembcorp (Singapore). Dự án nằm ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, có quy mô 1.600ha, trong đó có 500ha đất khu công nghiệp và 1.100ha đất khu đô thị; tổng mức đầu tư 1 tỷ USD. Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2010, đến nay nhà đầu tư đã thu hút được 62 dự án thứ cấp vào đầu tư, hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2,4 tỷ USD. Các nhà đầu tư thứ cấp chủ yếu đến từ các nước Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đến nay, khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị VSIP Hải Phòng giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động.

Lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp cho biết, sau khi đã nghiên cứu thực tế Khu kinh tế Thái Bình, với năng lực và kinh nghiệm của mình, Tập đoàn Sembcorp mong muốn được đầu tư vào một số lĩnh vực trong Khu kinh tế của tỉnh với quy mô lớn và hiện đại.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Khảo sát trực tiếp tại Công ty TNHH Quốc tế S.H (cụm công nghiệp Thụy Sơn) và Công ty TNHH Kim Vân, Công ty TNHH Sao Vàng (cụm công nghiệp Mỹ Xuyên), đoàn giám sát thấy: Công ty TNHH Quốc tế S.H với ngành nghề chính là gia công hàng may mặc xuất khẩu, hiện đang giải quyết việc làm cho 400 lao động, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã có giấy xác nhận bảo vệ môi trường, có hợp đồng thu gom, xử lý rác thải nguy hại, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt. Công ty TNHH Kim Vân, Công ty TNHH Sao Vàng chuyên sản xuất giày dép da xuất khẩu, đến nay đã 5 năm nhưng dự án chưa hoàn thành, chưa đi vào hoạt động.

Tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Thái Thụy rà soát lại việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường ở tất cả các cụm công nghiệp trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh, xử lý bảo đảm đúng luật; hướng dẫn giúp các doanh nghiệp về thủ tục liên quan đến đất đai.

HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUỲNH PHỤ HỖ TRỢ 55 TRIỆU ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ TÌNH NGHĨA

Chiều ngày 4/9, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) Quỳnh Phụ phối hợp với UBND xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho CCB Vũ Hoàng Nam ở thôn Bó Trang 2, xã Quỳnh Hoa.

Gia đình CCB Vũ Hoàng Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng chục năm nay phải sinh sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không có khả năng sửa chữa. Thấy hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của đồng đội, Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ đã hỗ trợ 55 triệu đồng để gia đình CCB Vũ Hoàng Nam có thêm nguồn lực xây nhà mới.

Sau khi khởi công, ngôi nhà sẽ được khánh thành xây dựng, phần đầu hoàn thành trước ngày 30/11/2019 để gia đình có chỗ ở mới, yên tâm lao động sản xuất, vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

PHẠM HUYỀN

Đầu tháng 7/2019, trên địa bàn xã Bình Minh (Kiến Xương) phát sinh 2 ổ dịch cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm và buộc phải tiêu hủy gần 3.000 con gia cầm các loại. Nhờ quyết liệt thực hiện các biện pháp dập dịch, khống chế lây lan, đến nay địa phương không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Hai hộ chăn nuôi xuất hiện tình trạng gia cầm chết hàng loạt không rõ nguyên nhân là hộ ông Hoàng Văn Huệ (thôn Hương Ngải) và hộ ông Nguyễn Văn Sinh (thôn Đoàn Kết). Địa phương đã nhanh chóng kiểm tra, nắm bắt thông tin, báo cáo với các cơ quan chức năng về lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, đồng thời phối hợp với gia đình tiêu hủy ngay số gia cầm ốm chết theo quy định. Sau khi có kết quả đàn gia cầm ốm chết dương tính với vi rút cúm A/H5N6, địa phương đã vận động gia đình tiêu hủy ngay số gia cầm còn lại; tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy của hai gia đình gần 3.000 con. Nguyên nhân khiến gia cầm chết được xác định do người chăn nuôi chưa thực hiện triệt để việc tiêm phòng vắc-xin cúm cho đàn gia cầm theo quy định, trong khi đó thời tiết nắng nóng làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, mầm bệnh tồn lưu sẵn

BÌNH MINH Khống chế dịch cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm



Người chăn nuôi thường xuyên thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống dịch cúm trên đàn gia cầm.

ngoài môi trường và trên đàn gia cầm khiến bùng phát dịch bệnh.

Trước tình hình trên, xã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm, quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bùng phát và lây lan. Trong đó tiến hành rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm toàn xã để

nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch; tổ chức rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc trên đàn gia cầm, khử trùng khu vực chăn nuôi của hai hộ phát sinh ổ dịch, các hộ liên kế, nơi có mật độ chăn nuôi cao, nơi có hoạt động buôn bán, giết mổ gia súc, chợ, khu vực công cộng; tiêm phòng bao vây khẩn

cấp cho đàn gia cầm khỏe mạnh với tổng số vắc-xin đã sử dụng là 3.000 liều. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức chấp hành; đồng thời, phối hợp với cán bộ y tế của huyện tổ chức thăm khám, nắm bắt tình

hình sức khỏe của 30 người liên quan đến hoạt động chăn nuôi trong vùng dịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn không để dịch lây lan sang người.

Nhờ quyết liệt thực hiện các biện pháp dập dịch, khống chế lây lan, từ khi phát sinh ổ dịch đến nay trên địa bàn xã Bình Minh không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Ông Bùi Xuân Trường, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Bình Minh



Để khống chế các ổ dịch, địa phương đã sử dụng 76 lít hóa chất và 1.650kg vôi bột cho công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Hiện nay, toàn xã có hơn 45.000 con gia cầm các loại. Mặc dù dịch cúm A/H5N6 đã được khống chế nhưng địa phương vẫn thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp chăn nuôi

an toàn sinh học, phòng, chống dịch cúm trên gia cầm và trên người, hạn chế chăn nuôi thả đồng, thực hiện xuất bán gia cầm khi đủ tiêu chuẩn để nhân dân biết và tự tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Sinh, thôn Đoàn Kết, xã Bình Minh



Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch cúm A/H5N6 trên gia cầm cũng như nguy cơ lây sang người, khi đàn gia cầm có hiện tượng ốm chết, tôi đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương để kịp thời có biện pháp xử lý. Sau khi tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm theo quy định, tôi thường xuyên duy trì thực hiện

công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi cho đến nay để sớm có thể tái đàn chăn nuôi.

THANH HUYỀN

Nuôi dê - nuôi được hai con đại học

“T”ừ chỗ gia cảnh rất khó khăn, nhờ mạnh dạn nuôi dê, đến nay gia đình tôi đã nuôi được hai con học đại học, kinh tế gia đình khá hơn trước” - đó là chia sẻ của ông Lại Văn Sinh ở thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư) sau 7 năm nuôi dê lấy thịt.

Ông Sinh cho biết, từ năm 1997, khi nghe đài phát thanh nói về một mô hình nuôi dê ở tỉnh ngoài ông đã thấy rất ấn tượng về con dê nhưng ngày đó việc tìm hiểu các thông tin liên quan không hề dễ. Là người kiên trì, hàng ngày ông chịu khó nghe đài, xem ti vi, đọc sách, báo, đặc biệt các chương trình hướng dẫn kỹ thuật dành cho nhà nông trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam. Lúc

lâu có chương trình nói về kỹ thuật chăn nuôi dê, ông cần thận ghi chép lại. Cứ tí mĩ học hỏi như vậy nhiều năm, ông Sinh cũng nắm bắt khá chắc lý thuyết chăm sóc, nuôi dê. Ông luôn ao ước mua dê về nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Tuy vậy, những năm trước, kinh tế gia đình ông thực sự khó khăn, không có vốn để đầu tư con giống. Mãi đến năm 2012 - 2013, vợ chồng ông mới mạnh dạn vay 15 triệu đồng đầu tư mua 5 con dê giống, trong đó có 4 con dê cái về chăn nuôi. Ngay lứa đầu tiên, 4 con dê cái đã sinh sản cho gia đình ông 7 con dê con, ông đã có lãi, có thể trả khoản tiền vay mượn đầu tư mua dê giống. Đây là động lực lớn giúp vợ chồng ông kiên trì phát triển, mở rộng đàn dê.

Ông Sinh chia sẻ: Nuôi dê lâu hơn nhiều so với các loại vật nuôi khác vì nguồn thức ăn của dê rất đa dạng như cỏ, các loại lá xoan, lá mít, lá chuối, lá sanh, si. Đây là những loại cây rất sẵn ở các vùng nông thôn nên không tốn chi phí đầu tư thức ăn cho dê. Gia đình ông Sinh áp dụng hình thức nuôi dê bán chân thả, mỗi ngày thả cho dê ăn cỏ từ 2 - 3 tiếng ở đồng hoặc bờ dê, kết hợp cắt lá cho dê ăn thêm tại chuồng. Dê ăn khá tạp, tuy nhiên thường hay bị chướng bụng đầy hơi và một số bệnh lây nhiễm như long móng, lở mồm. Nắm bắt đặc điểm này, gia đình ông luôn chú trọng kiểm tra nguồn thức ăn để bảo đảm sạch. Những đợt dê con phun thuốc trừ sâu, thuốc cỏ trên đồng ruộng,

hay khi trời mưa, cỏ, lá cây còn ướt, ông tuyệt đối tránh cho dê ăn cỏ đó. Dê không khó nuôi nhưng mất công với thời tiết, ông luôn cẩn thận chăm sóc đàn dê nhất là trong những thời điểm thay đổi thời tiết, định kỳ bổ sung thêm một số loại vitamin và khoáng chất giúp dê nâng cao sức đề kháng. Mỗi con dê như một người bạn của ông, bất cứ khi nào có 1 con trong đàn dê có biểu hiện ốm, ăn kém, ông đều để dành nhận thấy và kịp thời chăm sóc, điều trị.

Trong 7 năm qua, gia đình ông Sinh chưa bị thiệt hại con dê nào do bệnh tật. Đàn dê của gia đình thường xuyên duy trì ở mức 20 - 30 con, tuy điểm cao nhất đạt 50 con. Những năm trước giá thịt dê thương phẩm chưa cao như hiện



Ông Lại Văn Sinh chăm sóc đàn dê của gia đình.

nay, trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình ông thu lãi 50 - 70 triệu đồng. Việc tiêu thụ đàn dê không mấy khó khăn vì chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Bà Nguyễn Thị Kim Thương, vợ ông Sinh phấn khởi chia

sẻ: Chính nguồn thu nhập này đã giúp vợ chồng ông bà nuôi hai con gái học đại học, từ đó giúp con gái lớn của ông bà tìm được việc làm ổn định khi ra trường, con gái thứ hai chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Ngoài

ra, nhờ nuôi dê, kinh tế gia đình khá hơn trước kia, đời sống từng bước được nâng lên.

Nhận thấy nuôi dê hiệu quả, mấy năm trước, ông Sinh còn vận động, nhiệt tình hỗ trợ kỹ thuật giúp

gia đình ông Đặng Văn Cường ở thôn Ngũ Lão, xã Hòa Bình nuôi dê. Hiện nay, gia đình ông Cường duy trì ổn định đàn dê với quy mô đàn thường xuyên 20 - 30 con và có hiệu quả kinh tế tương tự gia đình ông Sinh. Ông Sinh chia sẻ: Hiện nay, giá thịt dê thương phẩm tăng, nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt dê lại rất thuận lợi, dê là con vật nuôi khá phù hợp để nông dân chọn nuôi. Các hộ có nhu cầu học hỏi kỹ thuật nuôi dê, chỉ cần tìm đến nhà “Sinh dê” ở thôn Tây Hồ, tôi sẽ nhiệt tình hướng dẫn. Tôi mong sao mình có thể giúp đỡ cho nhiều hộ, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn có thể vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ nuôi dê.

QUỲNH LƯU

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)